

Tham vấn về Chiến lược Phòng ngừa và Giảm thiểu Tác hại của Cờ bạc giai đoạn 2025/26 đến 2027/28

Giới thiệu

Tác hại của cờ bạc là một vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng kể đối với các cộng đồng của chúng ta, cũng như đối với các cá nhân và gia đình. Khoảng một trên năm người ở New Zealand gặp phải tác hại từ việc cờ bạc của chính họ hoặc của người khác.

Tác hại này không được cảm nhận đồng đều trong các cộng đồng của chúng ta, vì người Māori, người Đảo, người châu Á và người trẻ tuổi chịu nhiều tác hại từ cờ bạc hơn các nhóm dân số khác.

Theo Đạo luật cờ bạc năm 2003, Bộ Y tế có trách nhiệm ba năm một lần tham vấn về một chiến lược được đề xuất, bao gồm các dịch vụ, nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại do cờ bạc gây ra cho con người, gia đình và cộng đồng. Trong khuôn khổ đó, Bộ đang tham vấn về các phương án đánh thuế các nhà điều hành cờ bạc để bù đắp cho chi phí xây dựng và triển khai chiến lược đó.

Bộ hiện đang tham vấn về Chiến lược Phòng ngừa và Giảm thiểu Tác hại của Cờ bạc giai đoạn 2025/26 đến 2027/28

Đây là cơ hội để bày tỏ ý kiến của bạn về dự thảo kế hoạch chiến lược (những gì chúng ta sẽ đạt được), dự thảo kế hoạch dịch vụ (cách thức chúng ta sẽ đạt được nó) và dự thảo mức tài trợ kinh phí và mức thuế (cách thức nó sẽ được tài trợ kinh phí).

Các phản hồi có được từ lần tham vấn này sẽ là một phần của thông tin được gửi tới Ủy ban cờ bạc, cơ quan này sẽ tiến hành tham vấn của riêng họ và đưa ra các khuyến nghị cho Chính phủ như là một phần của giai đoạn tiếp theo của công việc này. Chiến lược và mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Chiến lược mới này dựa trên các chiến lược trước đây nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của cờ bạc và phù hợp với các mục tiêu và ưu tiên sức khỏe của Chính phủ về sức khỏe tâm thần và nghiện ngập, với mục tiêu chung là tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người New Zealand không bị ảnh hưởng bởi tác hại của cờ bạc.

Trong ba năm tới, trọng tâm chính được đề xuất là cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa tác hại của cờ bạc, can thiệp sớm và hỗ trợ hiệu quả cho những người có nguy cơ cao nhất bị tác hại của cờ bạc, đồng thời phát triển và hỗ trợ nguồn nhân lực phòng chống tác hại của cờ bạc – cả nhân viên lâm sàng và đồng đẳng.

Kế hoạch chiến lược (những gì chúng ta sẽ đạt được)

Dự thảo chiến lược phản ánh các ưu tiên của Chính phủ về sức khỏe tâm thần và nghiện ngập. Liên quan đến tác hại của cờ bạc, những ưu tiên đó bao gồm:

- tăng cường tiếp cận hỗ trợ chống lại tác hại của cờ bạc
- tăng cường nguồn nhân lực chống lại tác hại của cờ bạc
- tăng cường tập trung vào việc phòng ngừa và can thiệp sớm tác hại của cờ bạc
- nâng cao hiệu quả hỗ trợ phòng chống tác hại của cờ bạc.

Những ưu tiên này sẽ góp phần tạo nên những kết quả sau đây để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tác hại của cờ bạc:

- Có đầy đủ các dịch vụ và hỗ trợ để ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của cờ bạc – từ phòng ngừa cho đến can thiệp sớm cho đến hỗ trợ chuyên biệt.
- Các chuẩn mực xã hội và văn hóa ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của cờ bạc.
- Sự lãnh đạo mạnh mẽ và trách nhiệm giải trình của hệ thống phòng ngừa tác hại của cờ bạc, với quá trình ra quyết định càng gần gũi với các cộng đồng càng tốt.
- Có một hệ thống tập trung vào những người có nguy cơ bị tổn hại từ cờ bạc cao nhất.

Kế hoạch dịch vụ (cách thức chúng ta sẽ đạt được nó)

Kế hoạch Dịch vụ sẽ cung cấp một chuỗi các dịch vụ y tế công cộng và lâm sàng được hỗ trợ bởi nghiên cứu và đánh giá chặt chẽ.

Tài liệu tham vấn bao gồm dự thảo kế hoạch dịch vụ trong ba năm và nêu chi tiết chi phí và ngân sách cho các dịch vụ đó trong ba năm tiếp theo.

Khoản kinh phí này được xây dựng dựa trên các dịch vụ cốt lõi hiện tại, tập trung vào việc:

- Tăng cường khả năng tiếp cận bằng cách mở rộng việc cung cấp dịch vụ lâm sàng, cả về loại hình dịch vụ / dân số được phục vụ (ví dụ: hỗ trợ cường độ cao bổ sung) và về địa điểm (bổ sung một số khu vực hiện không có dịch vụ trực tiếp).
- Phát triển nguồn nhân lực bằng cách hỗ trợ những người mới vào nghề và giữ chân nhân sự hiện có (cho cả nhân viên đồng đẳng và lâm sàng).
- Phòng ngừa tác hại và can thiệp sớm bằng cách thực hiện một loạt các hoạt động nâng cao sức khỏe tập trung vào cộng đồng.
- Nâng cao hiệu quả bằng cách đưa vào vận hành một loạt các dự án nghiên cứu và đánh giá, bao gồm đánh giá tất cả các dịch vụ lâm sàng và đánh giá tác động của chính Chiến lược này.

Kế hoạch dịch vụ phác thảo một gói đầu tư có chi phí là 87,718 triệu đô la trong ba năm. Số tiền này nhiều hơn 11,595 triệu đô la so với ngân sách chiến lược hiện tại và bao gồm việc tái đầu tư số tiền dự kiến là 3,412 triệu còn thiếu trong giai đoạn chiến lược hiện tại.

Trong số kinh phí bổ sung này, khoảng một nửa dành cho các dịch vụ và biện pháp can thiệp mới để ứng phó với những thay đổi trong môi trường cờ bạc (như quảng bá dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực và hệ thống loại trừ cờ bạc trực tuyến) và một nửa dành để giải quyết nhiều áp lực về chi phí và khối lượng (bao gồm mở rộng dịch vụ và ứng phó với áp lực tiền lương).

Tóm tắt kế hoạch dịch vụ và ngân sách để ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của cờ bạc (đvt: triệu đô la – chưa bao gồm GST), giai đoạn 2025/26 đến 2027/28

Ưu tiên	2025/26	2026/27	2027/28	Tổng cộng
Tăng cường tiếp cận hỗ trợ chống lại tác hại của cờ bạc	11,258	12,023	12,588	35,868
Tăng cường nguồn nhân lực chống lại tác hại của cờ bạc	1,154	1,504	1,499	4,156
Tăng cường tập trung vào việc phòng ngừa và can thiệp sớm tác hại của cờ bạc	10,082	10,049	10,556	30,687
Nâng cao hiệu quả hỗ trợ phòng chống tác hại của cờ bạc	3,789	3,654	2,604	10,047
Chi phí trung gian	2,181	2,475	2,302	6,958
Tổng cộng	28,464	29,705	29,549	87,718

Lưu ý: Cộng ngân sách lại có thể không bằng số tổng do làm tròn số.

Thuế cờ bạc (cách thức nó sẽ được tài trợ kinh phí)

Kinh phí cho tất cả các hoạt động để ngăn chặn và giảm thiểu tác hại của cờ bạc đến từ Thuế cờ bạc – một khoản tiền được chi trả bởi bốn lĩnh vực cờ bạc chính (nhà điều hành máy chơi game không phải là sòng bạc (pokies), sòng bạc, TAB NZ và Lotto NZ).

Mức thuế này được thiết lập theo công thức trong Đạo luật cờ bạc năm 2003, công thức này tính ra số tiền mà mỗi lĩnh vực cần phải trả.

Công thức này có xét đến số tiền mà người chơi mất trong mỗi lĩnh vực (chi tiêu) và số lượng người tiếp cận các dịch vụ (trình diện), và tính ra mức thuế cho mỗi lĩnh vực trong bốn lĩnh vực. Mức thuế này được xem xét lại ba năm một lần cùng với việc xây dựng chiến lược mới. Kỳ tính thuế tiếp theo là từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2028.

Tài liệu tham vấn xem xét bốn phương án tính thuế khác nhau để xác định mức thuế mà mỗi lĩnh vực phải trả. Mức thuế đề xuất cho mỗi lĩnh vực cờ bạc, ngoại trừ TAB NZ, sẽ cao hơn theo bất kỳ phương án tính thuế nào cho giai đoạn 2025/26 đến 2027/28 so với mức thuế

hiện tại. Các nhà điều hành máy chơi game không phải là sòng bạc sẽ trả nhiều nhất trong tất cả các phương án.

Cách thức để bạn góp ý

Chính phủ và Bộ Y tế muốn lắng nghe ý kiến của bạn.

Phản hồi của bạn rất quan trọng và sẽ cung cấp thông tin cho Chiến lược Phòng ngừa và Giảm thiểu Tác hại của Cờ bạc bản chính thức giai đoạn 2025/26 đến 2027/28.

Chúng tôi muốn biết bạn có cho rằng chúng tôi đang tập trung vào đúng vấn đề hay không hoặc chúng tôi có bỏ sót điều gì không.

Một số câu hỏi bạn có thể muốn trả lời trong phản hồi của mình:

- Bạn có đồng ý với trọng tâm của kế hoạch chiến lược không? Nếu không thì tại sao không?
- Bạn có đồng ý với trọng tâm của kế hoạch dịch vụ không? Nếu không thì tại sao không?
- Bạn có suy nghĩ gì về thuế cờ bạc không?
- Bạn có bình luận nào khác về dự thảo chiến lược này hoặc tác hại của cờ bạc nói chung không?

Tài liệu tham vấn bản đầy đủ có thể được tìm thấy trên trang Tham vấn Chiến lược Phòng ngừa và Giảm thiểu Tác hại của Cờ bạc trên trang web của Bộ Y tế.

Tham vấn kết thúc vào ngày 6/10/2024.

Bạn có thể cung cấp phản hồi bằng cách:

- nộp phúc trình trực tuyến tại <https://consult.health.govt.nz>
- tham dự một cuộc họp tham vấn – thông tin về cuộc họp sẽ có tại <https://consult.health.govt.nz>
- gửi email suy nghĩ của bạn đến gamblingharm@health.govt.nz.